



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2559

เรื่อง	สื่อ
1. น้ำท่วมคาบสมุทรสทิงพระข้าวเสียหายแล้วร้อยละ 23	เดลินิวส์
2. ดึงดีเอสไอ-ปปง.เชือดทุจริตแก๊งตัวปู้ย	ไทยรัฐ
3. หลังปีใหม่ถกรับมือข้าวนาปรัง	โพสต์ทูเดย์
4. ปรับแผนผลิตข้าวครบวงจรใหม่	ไทยรัฐ
5. คอลัมน์ คนในข่าว: น้ำตาคลอ!	ข่าวหุ้น
6. หวังปี'60ข้าวนาปรังล้นตลาด ก.เกษตร-พณ.ระดมสมองรับมือ...	มติชน
7. เกษตรฯชี้เกษตรกรแปลงใหญ่ได้ผล ตั้งเป้าปี60ขยายเพิ่ม1500แปลง	กรุงเทพธุรกิจ
8. ภาพข่าว: พิธีปล่อยตู้แรก	คม ชัด ลึก
9. เกษตรฯลุยเร่งเครื่องช่วยชาวนาเปิดขายข้าวจุดพักฤดูเกี่ยวปีใหม่	แนวหน้า
10. คอลัมน์ ดิน น้ำ ลม ป่า: เปิดแผนรุกขับเคลื่อนภาคเกษตรลดต้นทุน...	เดลินิวส์
11. ยกฟ้องชะลอขยายยาง3.1แสนตัน	ไทยโพสต์
12. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ	บ้านเมือง
13. เดินหน้าขยายผล'ยโสธรโมเดล'ทั่วไทยเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้10%	คม ชัด ลึก



**น้ำท่วมคาบสมุทร
สทิงพระ
ข้าวเสียหาย 23%
หน้า...22**

น้ำท่วมคาบสมุทรสทิงพระ ข้าวเสียหายแล้วร้อยละ 23

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากผลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยกำลังแรงขึ้น ประกอบกับความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนตัวผ่านประเทศมาเลเซีย



และภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคมที่ผ่านมา

ส่งผลให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ เป็นเหตุให้พื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดสงขลาได้รับความเสียหายมาก โดยเฉพาะอำเภอในคาบสมุทรสทิงพระ ได้แก่ สิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ และระโนด ซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของจังหวัด โดยทั้ง 4 อำเภอดังกล่าว มีพื้นที่เป้าหมายการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60 รวม 147,000 ไร่ และขณะนี้เกษตรกรได้ปลูกไปแล้วประมาณ 107,788 ไร่ (ร้อยละ 73)

จากผลการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559) ของทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) เบื้องต้นพบว่า ข้าวที่ปลูกไว้แล้วได้รับผลกระทบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะข้าวนาปีที่ปลูกในช่วง

ปลายเดือนพฤศจิกายน 59 ก่อนฝนตกหนักกับข้าวนาปีที่ปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคม 59 บางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังนานได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง 24,477 ไร่ หรือร้อยละ 23 ของพื้นที่ปลูก ทั้งนี้ ข้าวนาปีที่เหลืออยู่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอาจส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง

พื้นที่ในคาบสมุทรสทิงพระ เป็นพื้นที่ที่อยู่ริมทะเลสาบสงขลา และพื้นที่โดยรอบมีฝนตกหนักทำให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ประกอบกับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนท่วมขังเป็นเวลานาน ส่งผลให้ข้าวเสียหาย

ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาด้วยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปลูกข้าวอีกครั้งหนึ่งหลังน้ำลด.

ดึงดีเอสไอ-ปปง.เชือดทุจริตแก๊งตัวปู้ย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ แก้ไขปัญหาการซื้อขายปูล่วงหน้า(ตัวปู้ย) ให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ โดยกรมต้องหารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เพื่อตรวจสอบ การดำเนินธุรกิจตัวปู้ยของสหกรณ์แต่ละแห่งว่ามีกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บริษัท ผู้ค้าปู้ยในลักษณะฉ้อโกงสหกรณ์หรือไม่ หากพบว่ามีกรณีฉ้อโกงจะฟ้องร้องดำเนินคดีทันที

“ขณะนี้ตัวปู้ยคงเหลือปริมาณ 49,594 ตัน มูลค่า 591 ล้านบาท ใน 24 สหกรณ์ จาก 17 จังหวัด เนื่องจากสหกรณ์บางส่วนได้รับปู้ยจากบริษัทค้าปู้ยแล้ว 9,496 ตัน มูลค่า 65 ล้านบาท โดยบริษัทค้าปู้ยโอนเงินคืนสหกรณ์บางส่วนแล้ว 941 ตัน มูลค่า 6 ล้านบาท รวมทั้งเปลี่ยนเป็นสัญญา เงินกู้ 222 ตัน มูลค่า 2 ล้านบาท ซึ่งปู้ยที่เหลือยังไม่ได้มีการส่งมอบให้สหกรณ์ กรมจึงได้กำหนด ว่าหากบริษัทค้าปู้ยไม่สามารถส่งมอบได้ ให้บอกเลิกสัญญาและขอรับเงินคืนในวันที่ 15 ม.ค.2560 หากไม่ได้รับเงินคืนให้สหกรณ์ฟ้องแพ่งบริษัทขายปู้ย และกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ ภายใน วันที่ 15 ก.พ.2560”

หลังปีใหม่ เกษตรกร รับมือ ข้าวนาปรัง

โพสต์ทูเดย์ - ฉัตรชัยเตรียมประชุมหลังปีใหม่ที่ทบทวนแผนข้าวครบวงจร หลังแนวโน้มผลผลิตนาปรังพุ่งเกินเป้าเกือบ 3 ล้านตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารข้าวครบวงจรจะนัดหารือในเดือน ม.ค. 2560 เพื่อทบทวนการรองรับปริมาณข้าวปีการผลิต 2559/2560 เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ ในนาปรังรอบที่สองคาดว่าจะมีการปลูกเต็มพื้นที่ 10 ล้านไร่ จากที่ตั้งเป้าลดพื้นที่ปลูก 4 ล้านไร่ ทำให้ปริมาณข้าวจะมีประมาณ 30.04 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มจากที่คาดไว้ประมาณ 2.9 ล้านตัน

ข้าวเปลือก เนื่องจากปริมาณน้ำดีทำให้คาดว่าเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจะปลูกข้าวเต็มพื้นที่ ไม่เข้าร่วมโครงการลดพื้นที่การปลูกข้าว

“ไม่สามารถบังคับให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวได้ ทำให้เกษตรกรที่เดิมจะเข้าโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่นขอถอนตัว เพื่อกลับไปปลูกข้าวตามที่ถนัดกันต่อไป ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะดูแลพี่น้องเกษตรกรให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาข้าว เนื่องจากตัวเลขเป็นการคาดการณ์และข้าวขาว ข้าวนาปี ไม่ได้ออกพร้อมกันแบบข้าวหอมมะลิ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาของเกษตรกร” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตัวเลขผลผลิตยังเป็นเพียงการคาดการณ์เพราะยังไม่เริ่มปลูก แต่จะต้องทบทวนการรองรับไว้เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 2.9 ล้านตัน เป็นข้าวสารประมาณ 1 ล้านตันเศษ ถือว่าไม่มาก ไม่กระทบต่อราคาแน่นอน ซึ่งปริมาณข้าวที่เกิดจะประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อทำขายนึ่งส่งขายตลาดแอฟริกาที่มีความต้องการข้าวชนิดนี้

ปรับแผนผลิตข้าวครบวงจรใหม่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ แผนข้าวครบวงจร ในปี 2559/60 ยังไม่เป็นที่พอใจตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ การลดพื้นที่การปลูกข้าวรอบ 2 หรือข้าวนาปรัง เนื่องจากเกษตรกรที่ลงชื่อ เข้าร่วมโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย 2 ล้านไร่ เปลี่ยนใจหันมาปลูกข้าวเช่น เดิม โดยอ้างว่าไม่มีความชำนาญที่จะปลูกพืชชนิดอื่น ทำให้แผนที่จะลด พื้นที่ปลูกให้ได้ 4 ล้านไร่จาก 10 ล้านไร่ คาดว่าจะไม่ประสบผลสำเร็จ และ ทำให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2.94 ล้านตันข้าวเปลือก จึงจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ปรับแผน ข้าวครบวงจรอีกครั้งหนึ่ง แต่หากไม่สามารถลดการผลิตข้าวได้จริง ก็ต้อง ปรับแผนการส่งออกข้าวให้มีความสอดคล้องกัน ส่วนเรื่องราคาให้ดูกลไก ตลาดเป็นหลัก เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกเริ่มดีดตัวขึ้นแล้ว

“ผมไม่สามารถบังคับให้ชาวนาเลิกปลูกข้าว ทำได้เพียงให้ทางเลือก เช่น การลดรอบปลูกได้อย่างไรแล้วสนับสนุนให้ปลูกพืชอื่นแทน ซึ่งจะเร่ง เดินหน้าในปีหน้าให้มากขึ้น โดยเร่งปรับแผนการผลิต และการเดินหน้า ตามแผนที่ปรับเปลี่ยนในช่วงหลังปีใหม่”

น.ส.สุจิตมา บุญยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นชอบร่วมกันว่าจะนำข้าวที่เกินไป ขายเป็นข้าวหนึ่ง เป็นทางออกที่ดี เพราะตลาดแอฟริกามีความต้องการ มาก และกำลังซื้อในปีหน้าก็จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปีนี้ภาวะการเงิน ของแอฟริกาดีตัวมาก ทำให้การสั่งซื้อสินค้าน้อย แต่ปัจจุบันเมื่อกองทุน การเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ผ่อนปรนเงื่อนไขบ้างแล้ว ทำให้คาดว่า ในปีหน้าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นและหวังว่าจะไม่มีพ้อค้ารายใดแสวง หาผลประโยชน์กับแผนดำเนินการของรัฐบาล.

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 29 ธันวาคม 2559

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5632

Col.Inch: 16.61

Ad Value: 14,118.50

หน้า: 4(บนขวา)

PRValue (x3): 42,355.50

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: คนในข่าว: น้ำตาคลอ!



คนในข่าว

ไปไม่เป็นกันเลยทีเดียว
เมื่อกระจอกข่าวรวมตัว
จัดบีกเซอร์ไพรส์วันเกิด
ให้ “ฉัตรชัย สาริกัลยะ”
รมว.เกษตรและสหกรณ์
ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้ง!!
“น้ำตาคลอเข้า” กันเลย
พร้อมกับการกล่าวขอบคุณ
ด้วยน้ำเสียง “สั่นเครือ”
ว่า “รู้สึกปลื้มใจมาก”

น้ำตาคลอ!



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายว่า..
จะตั้งใจทำงานดีที่สุด..
โอ้ว..ทิ้งท้ายมาแบบนี้..
อย่าทำให้ผิดหวังซะละ
ไม่จั้น..ละก็...!???

เกษตรกรชี้เกษตรกรแปลงใหญ่ได้ผล ตั้งเป้าปี60ขยายเพิ่ม 1500 แปลง

กรม. มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป้าหมาย 2,000 แปลง
แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท และดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ
สมชาย ชาญณรงค์กุล



● ยूपิน พงษ์ทอง

การส่งเสริมตามระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายปฏิรูปภาคเกษตรของรัฐบาล โดยมองว่าเป็นทางรอดเดียวที่จะทำให้เกษตรกรรายย่อยอยู่รอดภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น

ในปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ มองว่านโยบายดังกล่าวเริ่มเห็นผล แม้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้โดยได้ตั้งเป้าหมายขยายระบบเกษตรแปลงใหญ่ต่อเนื่องในปี 2560

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่าการขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำเกษตร

แบบแปลงใหญ่จะดำเนินการต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ได้ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ได้ 1,500 แปลง จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งเป้าหมายว่าจะขับเคลื่อน 1,000 แปลง

การดำเนินการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะบูรณาการขับเคลื่อนให้ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งการทำเกษตรอย่างประณีต การทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีทำการเกษตร การลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต การบริการจัดการที่ดี รวมถึงการทำการตลาดอย่างครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุว่าความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ ในปี 2559 ได้มีการจัดทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ 9 ประเภท

สินค้า 32 ชนิดสินค้า จำนวน 600 แปลง ในพื้นที่กว่า 1,538,398 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 96,554 ราย

ผลการดำเนินงานทั้งหมดสามารถลดต้นทุนได้ 17.9% สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 15.6%

สำหรับในปี 2560 จะดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่องอีกจำนวน 912 แปลง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือระยะแรก จำนวน 400 แปลง และระยะที่ 2 จำนวน 512 แปลง ประกอบด้วย 9 ชนิดสินค้า ดังนี้ ข้าว จำนวน 82 แปลง พืชไร่ จำนวน 218 แปลง ไม้ยืนต้น จำนวน 220 แปลง ผัก สมุนไพร จำนวน 90 แปลง ไม้ผล จำนวน 184 แปลง ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 40 แปลง ปศุสัตว์ จำนวน 38 แปลง ประมง จำนวน 14 แปลง และแมลงเศรษฐกิจ เช่น ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง จิ้งหรีด จำนวน 13 แปลง

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานใน 400 แปลงแรกจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2560 เพื่อให้รับรองเป็นแปลงใหญ่ได้ ส่วนระยะที่ 2 จำนวน 512 แปลง จะรับรองให้ได้ภายในเดือน พ.ค. 2560 เพื่อขับเคลื่อนแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมได้ทั้งประเทศ โดยยึดหลักการใน 3 ส่วน คือ 1.ยึด Agri - Map เป็นสำคัญ 2.ต้องมีแหล่งน้ำ และ 3.ต้องมีสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ให้เกิดผลสำเร็จได้

นายสมชาย กล่าวอีกว่า เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป้าหมาย 2,000 แปลง วงเงินแปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท และจะต้องดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ

การสนับสนุนครั้งนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และหรือเป็นค่าลงทุน ในการพัฒนาการเกษตรกร แบบแปลงใหญ่ เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิต หรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร และอื่นๆ เป็นต้น

ซึ่งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรที่ได้รับสินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คิดอัตราดอกเบี้ย 3.01% ต่อปี โดยเรียกเก็บจากกลุ่มเกษตรกร ในอัตรา 0.01% ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา 3% ต่อปี โดยมีระยะเวลาการชำระคือเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้

นายสงกรานต์ ภัคดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การติดตามงานแปลงใหญ่ (ข้าว) ที่ ต.สบป่าด อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง พบว่ามีสมาชิกทั้งหมด 200 คน พื้นที่ในโครงการ 1,136 ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูกได้แก่ สันป่าตอง 1 กข 6 ไรซ์เบอร์รี่ มะลิแดง หอมนิล โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม มีการวิเคราะห์พื้นที่จัดทำข้อมูลรายแปลง



การดำเนินการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะบูรณาการขับเคลื่อนให้ครอบคลุม

อัครชัย สาริกัลยะ



ทั้งนี้ ในการพัฒนาคุณภาพข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่ ได้กำหนดเป้าหมายและการดำเนินการตามแผนโครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมได้ จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตจนถึงการแปรรูปเพื่อจำหน่าย

พบว่า สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากเดิม 15 กก.ต่อไร่ เป็น 10 กก.ต่อไร่ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี จาก 50 กก.ต่อไร่ เป็น 30 กก.ต่อไร่ โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และลดการใช้สารเคมีโดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน

ทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง จาก 5,182 บาทต่อไร่ เป็น 4,041 บาทต่อไร่ หรือลดลง 22% ผลิตเพิ่มขึ้นจาก 494 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 543 กิโลกรัมต่อไร่ ที่เพิ่มขึ้น 15% หรือเพิ่มขึ้น 10% ผลผลิตข้าวเป็นไปตามมาตรฐาน Pre GAP 121 ราย GAP 4 ราย

นายสงกรานต์ กล่าวว่ามีการทำข้อตกลงซื้อ-ขายข้าวเปลือกในราคาสูงกว่าตลาด 200 บาทต่อตัน กับโรงสีข้าวในพื้นที่ จ.ลำปาง (โรงสีทรัพย์ไพศาล) สหกรณ์การเกษตรอำเภอสบปราบรับซื้อข้าวเปลือกในราคาข้าวตลาด และจำหน่ายข้าวแปรรูป (ข้าวสี) ในตลาดชุมชน และจุดจำหน่ายสินค้าทั่วไปสำหรับแนวทางพัฒนาต่อไปนั้น ทางกลุ่มฯ มีความต้องการเครื่องสีข้าวขนาดกลางเพื่อใช้สำหรับสีข้าวเพื่อจำหน่ายเองเพื่อลดต้นทุนในการแปรรูปเป็นข้าวสาร และยังได้ วัสดุจากการสี ได้แก่ รำข้าว แกลบ ที่สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เกษตร/ท่ามาหากิน

วันที่: พุธที่ 29 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5549

Col.Inch: 14.04

Ad Value: 18,954

ภาพข่าว: พิธีปล่อยตัวแรก

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 56,862

ศิลปิน: ชาว-ดำ



เปิดแผนรุกขับเคลื่อนภาคเกษตร ลดต้นทุน-ขยายผลผลิตใหญ่



“สำหรับผลงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในรอบปีที่ผ่านมถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควร ต้องขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ทั่วประเทศทุกคน รวมถึงเกษตรกรในทุกพื้นที่ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งปี 60 นี้เราจะพากันเดินหน้าต่อไปเพื่อผลักดันและขยายผลทำเกษตรแปลงใหญ่ให้ครอบคลุมมากขึ้น จากปี 59 ดำเนินการแล้ว 600 แปลง ปี 60 จะเพิ่มเป็น 1,500 แปลง เราต้องทำให้เกษตรกรและภาคเกษตรไทยมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนให้ได้”



ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการแก้ปัญหาภาคเกษตรไทยในทุกมิติ เพื่อให้เกษตรกรทุกภาคส่วนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และภาคเกษตรมีความมั่นคง ยั่งยืน โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญที่หยิบยกมาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายก็คือการปรับระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ(Single Command) เป็นพื้นที่เพื่อสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะที่เป็นนโยบายสำคัญ ๆ



ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning By Agri-Map) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ 882 ศูนย์ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะรุกขับเคลื่อนในปี 2560 ว่า อันดับแรกยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายลดต้นทุนการผลิต การตลาด ด้วยการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน แต่จะต้องนำมาต่อยอดเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเร่งเดินหน้าสร้างความเข้าใจเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตรูปแบบเดิมให้เป็นการทำเกษตรสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งตนเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวจะช่วยยกระดับรายได้ให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ในปี 2560 กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งแผนงานต่าง ๆ ให้ได้ตามเป้าหมายโดยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยรุกขยายผลจากปี 59 สำหรับผลดำเนินงานในปี 59 ทำสำเร็จไปแล้ว 600 แปลง สามารถลดต้นทุนได้ถึง 20% เพิ่มผลผลิต 20%



ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐานและต้องมีความสอดคล้องความต้องการของตลาด โดยได้ดำเนินการในสินค้า 9 ประเภท : ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อน ถั่วฝักยาว ทุเรียน และ ประมง 32 ชนิดสินค้า 600 แปลง ประสบผลสำเร็จ 480 แปลง (80%) 1,538,398.66 ไร่ เกษตรกร 96,554 ราย ส่วนในปี 2560 มีเป้าหมายดำเนินการอีก 1,500 แปลงใหญ่ จากแผนเดิมที่กำหนดไว้เพียง 1,000 แปลง

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า สำหรับผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรจากการหันมาทำเกษตรแปลงใหญ่ที่เห็นชัด ๆ ก็คือสมาชิกแปลงใหญ่ปรับตัว และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้

Laser leveling ระบบน้ำหยด Motor Pool โดยมีการรวมกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ ได้แก่ สหกรณ์ 122 กลุ่ม วิชากิจชุมชน 393 และมีกลุ่มพัฒนาให้เกษตรกรสู่ Smart Farmer 67,200 ราย พัฒนาคุณภาพสินค้าในแปลงใหญ่ GAP (พืชอาหาร) 38,000 ราย เกษตรอินทรีย์ (ข้าว พืชผัก ไม้ผล) 1,083 ราย RSPO (ปาล์มน้ำมัน) 99 ราย

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า ในกฎเกณฑ์ของการทำเกษตรแปลงใหญ่หลายคนอาจคิดว่าต้องเป็นแปลงที่อยู่ติด ๆ กัน ซึ่งความจริงการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันไม่จำเป็นต้องแปลงติดกัน แต่ควรอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันแต่ต้องเป็นสินค้าหลักของเกษตรกรประกอบด้วย พืชไร่ ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ข้าว 1,000 ไร่

ขึ้นไป และเกษตรกร 50 รายขึ้นไป หากเป็นไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ พืชอื่น ๆ 300 ไร่ขึ้นไป หรือเกษตรกร 50 รายขึ้นไป ส่วนประมง/ปศุสัตว์ พื้นที่ 300 ไร่ขึ้นไป หรือ 300 หน่วยขึ้นไป หรือเกษตรกร 50 รายขึ้นไป

เกษตรแปลงใหญ่ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ท้าทายของเกษตรกรไทยในการก้าวสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ในอนาคต ซึ่งจะช่วยต้นทุนต่อหน่วยลดลง ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นตลอดจนเพิ่มโอกาสแข่งขันให้เกษตรกรไทย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะสานต่อเพื่อขยายผลจากแผนงานปี 59 ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างฐานรากให้แข็งแกร่งก่อนก้าวสู่การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญเพื่อเดินหน้าภาคเกษตรไทยไปสู่เกษตรสมัยใหม่ให้เกิดความยั่งยืน มั่นคงในอนาคต.

เกษตรฯลุยเร่งเครื่องช่วยชาวนา เปิดขายข้าวจุดพักรถเที่ยวปีใหม่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แม้ว่าในปัจจุบันราคาข้าวเปลือกเจ้า ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง จากที่ต่างประเทศมีคำสั่งซื้อข้าวเพื่อบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทั่งวงเกษตรฯ ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นด้านการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรู้จักข้าวไทยหลากหลายชนิดพันธุ์ที่มีโภชนาการโดดเด่น และเลือกบริโภคข้าวเป็นโภชนาบำบัดสอดคล้องกับความต้องการด้วยจุดแข็งของข้าวไทยที่มีความหลากหลายสามารถคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงข้าวได้อย่างยืดหยุ่นกับสถานการณ์เพาะปลูกข้าว อีกทั้งสนองความต้องการของตลาดได้อย่างครบวงจรและเป็นการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาการค้าข้าวตกต่ำ ให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวได้อย่างหลากหลาย ด้วยคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม

โดยนอกจากกรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง เริ่มจาก

กรมการข้าวได้จัดงาน “เทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วยข้าวคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 19-30 ธ.ค.นี้ ที่โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว โดยมีการออกร้านสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว อาหาร เครื่องดื่มของเกษตรกร ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ และร้านค้าข้าวไทยของกรมการข้าว จำนวน 50 ร้าน มีข้าวพันธุ์เด่น เช่น ข้าวดอกมะลิ 105 ข้าวพญาลิมาง ข้าวเหนียวเขาวงกตพันธุ์

สำหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดโครงการกระเช้าข้าวสารคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 13 ม.ค. 2560 โดยในปีนี้นักกรมฯ ได้คัดเลือกข้าวสารจากแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดี กว่า 10 ชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิแท้ 100% จากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมนิล ข้าวกล้อง ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมือ ข้าวอินทรีย์ นำมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญเพื่อมอบเป็นของขวัญมอบให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะเป็นการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดตั้งจุดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง ณ จุดพักรถและจุดให้บริการประชาชนของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งถนนสายหลักและรองทางอีกด้วย

ยกฟ้องชะลอขายยาง 3.1 แสนตัน

ไทยโพสต์ ● “ศาลปกครองกลาง” ยกคำฟ้องไม่คุ้มครองชะลอขายยาง 3.1 แสนตัน “สยยท.” ลั่นเดินหน้าตรวจสอบ กยท.ขายยางลอตนี้ต่อ เชื่อมีบางกลุ่มกดราคาภายในค้ำหวังซื้อซื้อของถูกไปขายพันกำไร

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในฐานะประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี สยยท.ได้ยื่นฟ้องฉุกเฉินต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ชะลอการขายยาง 3.1 แสนตันค้างสต็อกของรัฐบาลเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า ในวันที่ 27 ธ.ค. ศาลปกครองกลางได้ไต่สวน และวันที่ 28 ธ.ค.ได้มีคำพิพากษายกฟ้องไม่คุ้มครองยาง 3.1 แสนตัน

“ผลการตัดสิน สยยท. น้อมรับโดยดีตั้งแต่ สยยท.จะดำเนินการตรวจสอบการขายยางลอตนี้ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อย่างเกาะติด และในการขายยางลอตนี้ต้องให้จบสิ้นภายในปี 2560 อย่าให้ยืดเยื้อเพราะจะเป็นเงื่อนไขเรื่องราคาขาย” นายอุทัยกล่าว ประธาน สยยท.กล่าวว่า สยยท.ก่อตั้งตามคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้รวมกลุ่มกันดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และเมื่อครั้งประชุม กนย. พล.อ.ประยุทธ์ เน้นย้ำให้การใช้จ่ายภายในประเทศไปตามกระทรวงต่างๆ มีความก้าวหน้าในการบริโภค

ยางภายในประเทศกับยางที่ค้างสต็อก 3.1 แสนตัน

“ยาง 3.1 แสนตันเป็นตัวล่อที่เป็นเงื่อนไขทำให้ยางถูกดันราคา เพราะบรรดาชาบี๊ว ยีบี๊ว เวลาซื้อยางจะบอกว่ารัฐบาลได้ขายยาง 3.1 แสนตันออกสู่ตลาด จึงทำให้ยางราคาตก ตอนนี้อย่างราคาตกโดยยกก่อนถ่วงตกไปประมาณ 10 บาท/กก. น้ำยางสด ยางดิบ ยางรมควันกว่า 6.45 บาท/กก. และจะมีการกดดันราคาต่อไปจากยางที่ออกมากทางภาคเหนือภาคอีสาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ส่วนทางภาคใต้ มกราคม-มีนาคม 2560 ประมาณ 1.5 ล้านตัน 500,000-600,000 ตัน ซึ่งเป็นยางที่อยู่ในมือของเกษตรกรที่มีเป้าทุบราคาในรอบนี้” ประธาน สยยท.กล่าว

นายอุทัยกล่าวว่า เท่าที่ได้รับรายงานมีกลุ่มการค้าบางกลุ่มต้องการกดดันราคาภายในประเทศให้ต่ำลงเพื่อซื้อในราคาที่ต่ำ เพราะไปขายยางในตลาดล่วงหน้าไว้ในบางสัญญาด้วยราคาที่ต่ำ แล้วหากมาซื้อภายในประเทศราคาสูงจะประสบภาวะขาดทุน แล้วขณะนี้หลายกลุ่มกำลังประสพภาวะขาดทุนในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาซื้อยางราคาถูกไปขายในราคาที่สูงเพื่อลดการขาดทุนให้น้อยลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการซื้อขายยางในตลาดท้องถิ่นของพ่อค้าในท้องถิ่นวันที่ 28 ธ.ค. ราคาซื้อขายสดเคลื่อนไหวลดลงมาอยู่ที่ 66 บาท/กก. ค่า 33 ดีอาร์ซี จากราคา 69-70 บาท/กก.

มีรายงานว่า นายธีระ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย ที่มีนายธีระชัย แสนแก้ว อธิบดี รพช.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการ 21 คน ซึ่งจะมีประเด็นมาตรา 49 (3) เกี่ยวกับเงิน 35 เปอร์เซ็นต์ของ กยท.

ที่จัดสรรจากเงินเซสที่เก็บจากชาวสวนยาง เพื่อให้การสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผู้ไปลงทุนในกิจการยาง ซึ่งขณะนี้ไม่มีเงินสะสมอยู่ประมาณ 3,800 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้สถาบันเกษตรกรยางกู้เงินไปรักษาเสถียรภาพราคาขาย โดยมิโครงการสร้างแก้มลิงเก็บยางเอาไว้ในยามที่ถูกกดดันราคา และจะปล่อยออกขายเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม

“แต่ละสถาบันสามารถกู้ได้รายละ 25 ล้านถึง 50 ล้านบาท และประเด็นนี้ ดร.ธีระ สุขสะอาด ผู้ว่า กยท.ให้ความสนใจถึงกับกล่าวกับ สยยท.ด้วย” แหล่งข่าวระบุ.

แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2559..... ● ชาวแรก...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สัตว์ป่าได้ร่มพระบารมี” โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วย พล.อ.เปอง พล.อ.ดิเรกสาร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพ นายสมหมาย กิตยากุล นายอดิศร นุชดำรง นายเฉลิมชัย ปาปะหา รอง ออ.ส. ผู้บริหาร และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน..... ● เรื่องดีๆ...นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการผลไม้ GAP รับเทศกาลปีใหม่” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายด้านลดต้นทุนการผลิตให้สามารถยกระดับสินค้าให้มีโอกาสแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ..... ● ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน พร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันมีการขยายผลการจัดการเรียนรู้ ด้าน ทั้งด้านความรู้และเพิ่มทักษะให้แก่เด็กนักเรียน โดยกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค วิธีการถ่ายทอดและองค์ความรู้..... ● นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ มกอช. ร่วม

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการส่งเสริมและพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าพืชผัก และผลไม้ ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 38 ศูนย์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และพะเยา ให้ได้มาตรฐานรวมทั้งที่กว่า 10,000 ไร่ โดยที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้รับรองแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพรของชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือจีเอพี (GAP) พืชอาหาร แยกเป็น พืชผักและสมุนไพร GAP 126 ชนิด เกษตรกร 3,897 ราย พื้นที่ 9,593 ไร่..... ● ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.ส.ค.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงและพัฒนายกระดับศูนย์รวมน้ำนมดิบ 2 ศูนย์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมให้เป็นศูนย์รวมน้ำนมดิบต้นแบบนำร่องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและอุทัย เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำนมดิบอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ศูนย์รวมน้ำนมดิบทั่วประเทศ..... ● กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชุมหารือความร่วมมือภายใต้ MOU ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2559 โดยมี น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวีวรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นประธาน และ IUCN เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือครั้งนี้..... ● ปิดท้ายข่าว...งานเลี้ยงต้องม่วนเลีลา กระผม..นายประเสริฐ ตระสา สาน คอลัมน์แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ขอขอบพระคุณ ท่านจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ท่านชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ท่านธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ และท่าน ผอ.สำนักทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือของสื่อมวลชนด้วยดีเสมอมา ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ขออวยพรให้ทุกท่านงมีแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในวิชาชีพการงาน อย่างเิบ อย่างน ทุกท่านที่ติดตามคอลัมน์ สวีส์ตีปีใหม่ครับ ..555..... ● แล้วพบกันใหม่ นะครับ..กระพื้ม...

ประเสริฐ ตระสา
Prasert_tarasan@yahoo.com

เดินหน้าขยายผล 'ยโสธรโมเดล' ทั่วประเทศ เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 10%

●กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขยายฐานเกษตรอินทรีย์ ชู "ยโสธรโมเดล" ตัวนำขับเคลื่อนทั่วประเทศ ตั้งเป้าให้ไทยมีพื้นที่เกษตรแบบอินทรีย์ 10% ทั่วประเทศ ด้าน มกอช.รับลูกเร่งแผนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด พร้อมจัดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร

น.ส.ศุจเดือน ศศะนาวิณ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ มกอช. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชิงกลไกคอมมานด์ เร่งบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ โดยมุ่งส่งเสริมและผลักดัน "ยโสธรโมเดล" ให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ พร้อมต่อยอดขยายผลไปยังพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพ โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ของ จ.ยโสธร จากเดิม 3.7 หมื่นไร่ เป็น 1 แสนไร่ภายในปี 2561 และเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีด้วย

"ในปี 2559 โครงการคืบหน้าไปมากมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ใหม่เพิ่มขึ้น 42,570 ไร่ ส่งผลให้ จ.ยโสธร มีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์รวม 79,680 ไร่ ในปี 2560 กระทรวงเกษตรฯ มีแผนเร่งสานต่อการพัฒนา 'ยโสธรโมเดล' มุ่งเน้นการทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อผลักดันและสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการตลาด ขณะเดียวกันยังสร้างโอกาสและขยายตลาดภายในประเทศ



เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรด ให้มีผลิตผลเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่องหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี" น.ส.ศุจเดือน กล่าว เลขาธิการ มกอช. เปิดเผยอีกว่า นอกจากมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เดิม ซึ่งมีการผลิตสินค้าหลายรายการ อาทิ ไข่ไก่อินทรีย์ ปลา ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ และถั่วลิสงอินทรีย์ กระทรวงเกษตรฯ ยังมุ่งสนับสนุนการขยายพื้นที่ผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ให้พร้อมยกระดับสู่การรับรองมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มเริ่มใหม่ ในส่วนของ มกอช. นั้น มีแผนเร่งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยจะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมให้ความรู้ด้านการตามสอบสินค้าด้วยระบบคิวอาร์เทอร์ส นำร่องแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ